

รายงานความประทับใจการเข้าร่วมโครงการ ASO Juku 2024

โครงการASO Juku เป็นโครงการแลกเปลี่ยนที่แรก และเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่ทำให้ฉันได้มายังต่างประเทศค่ะ แน่นอนว่าก่อนไปถึงกังวลหลายอย่างมากทั้งเตรียมวีซ่าและการจัดกระเป๋า รวมทั้งก็รู้ตัวเองว่าศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่นของตัวเองไม่ค่อยมีมากนัก แต่เพราะแบบนี้เลยตัดสินใจมาเปิดประสบการณ์เพื่อหาแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อไปค่ะ

ที่ตั้งของโรงเรียนASO ตั้งอยู่ที่ฟูกุโอกะค่ะ ตอนมาถึงครั้งแรกรู้สึกได้เลยว่าเมืองนี้สงบมากๆ แดดหนาวมากๆเหมือนกัน ช่วงปลายเมษาเป็นช่วงที่อากาศหนาวติดฝน แต่ตอนจะกลับปลายเดือนพฤษภาคมเริ่มเข้าช่วงร้อนแล้วค่ะ(แต่ร้อนเขายังไม่ถึง30องศาเลยนะ) อย่างที่บอกไปว่าบรรยากาศเมืองนี้สงบมากๆแดดเป็นระเบียบกันสุดๆ เป็นเมืองที่เราจะได้สัมผัสชีวิตของคนญี่ปุ่นกันจริงๆเพราะเขาแทบไม่คุยภาษาอังกฤษด้วยเลย แรกๆก็มึนงง และตื่นตระหนกอยู่บ้าง แต่ตอนช่วงจะกลับก็พอจะตอบพี่พนักงานร้านสะดวกซื้อได้บ้างแล้วค่ะ

ห้องพักของที่นี่จะตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมากนัก ถ้าเดินไปจะราวๆ30นาที แต่ถ้าขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินไปจะห่างกันแค่สถานีเดียวเองค่ะ ที่ห้องพัก1ห้องจะอยู่กัน3คนโดยแบ่งชั้นแยกชายหญิง แล้วก็มีส่วนอำนวยความสะดวกค่อนข้างครบ เช่น ห้องครัว และห้องซักอบรีด ส่วนเรื่องการเดินทางทางอาจารย์คาเมยะผู้รับผิดชอบโครงการได้แจกบัตรรถไฟใต้ดินและเติมเงินให้เราพอดีสำหรับการเดินทางจากหอไปโรงเรียนตลอดทริปค่ะ แต่พอเที่ยวเองเป็นแล้วเงินในบัตรนี้ไม่พอแน่นอน แต่ก็รู้สึกว่าได้ใช้คุ้มค่ามากค่ะ555

ส่วนการเรียนภายในโรงเรียนASO การเรียนที่นี่ค่อนข้างสนุก และไม่ยากมากนักโดยจะเรียนแค่ช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายอาจเป็นเวลาว่าง หรือกิจกรรมพิเศษ เช่น การแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนชาวญี่ปุ่น หรือคลาสสอนวาดรูปค่ะ ส่วนทุกวันศุกร์จะเป็นทริปพาเที่ยวฟูกุโอกะของคาเมยะเซนเซย์ ตั้งตารอทุกทริปเลยค่ะเพราะสนุกมากๆ ที่ชอบที่สุดเห็นจะเป็นตลาดปลาคาราโตะที่สถานีโมจิโกะ เพราะอาหารทะเลที่นั่นสดและอร่อยมาก ทานซูชิริมท่าเรือเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกดีสุดๆเลยค่ะ นอกจากนี้ก็ชอบคือปราสาทโคคุระ เพราะที่นั่นสวยมากๆ

ตลอด31วันที่นี่เต็มไปด้วยความทรงจำดีๆที่อัดแน่นตลอดทริป(อาจจะมีช่วงกังวลบ้างตอนกระเป๋าเต็มเพราะซื้อของเยอะไป) ได้เรียนรู้การไปเที่ยวและเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆที่ต่างประเทศด้วยตัวเอง ความกล้าที่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นพูดคุยกับชาวญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆ แอมรู้สึกได้เลยว่าตัวเองอ่านภาษาญี่ปุ่นได้เยอะขึ้นมาก และเปิดใจให้กับภาษานี้มากขึ้นตามเป้าหมายแล้วค่ะ ทั้งนี้อยากจะฝากถึงน้องๆที่สนใจทริปโครงการนี้ พี่เองก็มีช่วงเวลาที่กังวล และไม่กล้าที่จะมาเหมือนเรานะ(ก็ว่าจะมาลงครั้งแรกก็ปี3แล้วเนอะ) แต่มาลองดูเถอะ มันจะเป็นอีก1ประสบการณ์ที่รู้สึกคุ้มค่าที่ได้มาของพวกเราเลยจริงๆค่ะ

นางสาวสิริกร ฤวิลทรัพย์ EE รหัสนักศึกษา 2111510745

ของแถม ภาพถ่ายรวมความทรงจำ



14ชีวิตทริปASO Juku 2024 สวมชุดกิโมโน ที่ศาลเจ้าดาไซฟู



คลาสพิเศษคาบบ่าย สอนวาดรูป



ถ่ายรูปกลุ่มหน้าสถานีโมจิโกะ



ถ่ายเซลฟี่กับคาเมะเซนเซย์วันบินกลับ